

Hãy Nói Với Tây Nguyên Mọt Lũ

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

Như hoà. Cũng thời gian này có a 34 năm về trước. Cuộc chiến thoái Tây Nguyên có a Quân Lũc Việt Nam Cộng Hòa đã tỏ ra sự hèn nhát trên tuyến đường Tây Nguyên về các thành phố bưng và duyên hải. Còn như mãi hình ảnh có a năm sáu Chú Lính đang đội nón sọt có mẩu u bên nhau vây quanh tấm Bùn đỏ. Họ dùng vết khoanh lổ trên vùng rẫy bàn tán đi u gì đó ! Bùn mọt tiêng súng nổ vang "Bùng". Tất cả giật mình, co rúm ngổ ngổ. Mọt ngổ ngổ trong số năm sáu Chú Lính kia quát mọt :

- Tất sao lổ nổ súng ! Làm cho đường bào sọt .

Chú Lính về a nổ súng nói to với giêng oan c : - Kỉ u này thì mọt nổ c Thi u Tá i!

Ông Thi u Tá im lặng, đường nghiêm nhìn ngổ ngổ Lính. Tất cả các Chú Lính khác cũng đường lên, cũng lặng im nhìn về thung cọt. Ông Thi u Tá về n đường im nhìn Ngổ ngổ Lính về a nổ súng, hai mọt ông đường u, đường u như chi c áo ông đang dính màu đất đỏ Tây Nguyên. Không biết ông t c giêng ngổ ngổ lính đã nổ súng hay chính ông không đường c nổ súng mà phôi b ch y theo lổ nh có a cọt trên. Ông h giêng hi n hòa :

- Đường làm đường bào sọt .

Năm đó có h n 10 tu i. Như hình ảnh và ánh mọt có a ngổ ngổ Lính đó đã ghi sâu vào tâm h n. Không biết Ngổ ngổ đàn ông đó đang vọt vọt ng tàn tất quê nhà, hay chọt r ng sâu nổ i trọt từ cọt t o, h c đang t do ngổ ngổ h i t ng lổ i chuy n dĩ vắng x a khi tháng t v .

K n m có a tu i th v Tây Nguyên năm x a là th !

Nào ng 34 năm sau ! Nhìn như ng t m hình Tây Nguyên b cày nát. Vì khai thác Bauxite là chọt trọt ng lổ n có a Đường Cộng Sản Việt Nam. Nghĩ cũng lổ ! Năm x a. Việt Cộng cọt ng chi m đường c Miền Nam cũng như như ng phát súng khai h a t i đây. Thọt t i sao bây gi h lổ i mau quên t m quan trọt ng đó..?

Hãy Nói Với Tây Nguyên Một Lời

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

Như lời chuyện xưa để nói chuyện hôm nay . Hỡi nhân đây ! Xin đừng có tự xem mình như một y Chú Lính năm xưa . Đừng gọi đó là những gì sẽ phân tích và tầm quan trọng của Tây Nguyên , và sẽ phân tích này hết sức mỉa mai , không trùng lặp ý kiến của các Báo Trẻ và Trẻ đã từng lòng yêu nước qua sự kiện Tây Nguyên đang xảy ra tại quê nhà . Hy vọng muôn con dân nước Việt cùng nhau tham luận và tìm ra đi sách .

Thưa Báo Trẻ,

Trở lại qua bao cuộc trường chinh gian khổ của Tiềm nhân. Lịch sử của Việt Nam đã chứng minh rằng :

- Ai làm chủ đất đai thì làm chủ đất liền .

- Ai làm chủ đất đai Tây Nguyên là làm chủ đất đai Việt Nam .

".. Hỡi nhân đây ! Toàn dân Việt Nam đều hiểu rằng : Màu xanh Tây Nguyên là Màng lọc môi sinh cho nước . Quan trọng hơn . Tây Nguyên là Báo đũa . Là văn hóa của Đa sắc tộc thiểu số vùng cao , một bộ phận không nhỏ đã góp phần kiến tạo nên một bộ phận thế quốc gia Việt Nam từng đi đúp và hùng vĩ như ngày nay . Trong hoàn cảnh sinh hoạt văn hóa và tâm linh của người thiểu số , thì buôn làng nông nghiệp là chủ đạo , và núi rừng chính là Thần thánh huyền diệu của họ . Vì thế , trước năm 1975 đời sống người Việt Nam Cộng Hòa . Hai vị chủ Tộc Trưởng Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đã có những chính sách đãi ngộ đất đai , và thời gian đã có cuộc sống hài hòa đoàn kết trong an lạc nghiệp . Trong văn hóa , xã hội và nhân văn cũng như an ninh quốc phòng của Miền Nam Việt Nam , các dân tộc vùng cao này đã có một sự đóng góp đáng kể .

Những sau năm 1975 đời sống của người dân . Toàn bộ các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đã bị chính quyền Bắc đũa kế thừa , dồn ép họ vào tình trạng sâu không tìm ra lối thoát qua các chính sách chiếm đoạt của họ làm họ đau khổ . Sự bùng nổ của thù này đã bộc lộ qua các cuộc biểu tình , dân oan khiêu khích . Những bộ chính quyền đàn áp dã man , khiến không ít người phải bỏ chạy qua biên giới Thái Lan- Lào- Campuchia . Bị tiêu diệt và đàn áp thì họ nảy sinh lòng căm thù , và sẽ căm thù tự nhiên này không chỉ dành cho chính quyền cộng sản mà ngay cả một thế hệ mà họ

Hãy Nói Về Tây Nguyên Mọt Lũ

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

gũi là : Ngũi Kinh . Đây chính là Hũa căn lâu dài đợ phân hóa tình đoàn kết cũa dân tộc Việt Nam . Cũng như phân ranh giới , thữ như đợ lý cũa Việt Nam trong tữ ng lai xa mà các nhà chí n lữ c cũa Trung Cũg đã nhìn thữ y . Trong khi đó . Tữ hữ ngoũi , mọt sữ nhà tranh đợ cũa các sữ c tộc Chăm Pa - Hmong - SêĐẳng - Thữ đợ đang cữ p bách vữ n đợ ng nhóm hữ p đợ cữ u nguy cho dân tộc cũa hữ . Đáng lữ u ý rữ ng . Không ai xác đợ nh đợ c Cữ c tình báo Hoa Nam cũa Trung Cũg có móc nũi hay hữ trữ cho hữ không trong mữ c tiêu chí n lữ c lâu dài ? Và quan đợ m chính trữ cũa các dân tộc thiũ u sữ này sữ như thữ nào trong tữ ng lai đợ i vữ i Việt Nam ? Tữ t cữ vữ n đợ đợ t ra là chữ đợ u cho thữ y nữ n an ninh quữ c phòng cũa Việt Nam sữ bữ đợ đũa dữ i sữ thao túng cũa chính quyữ n Trung Cũg . Ngay tữ i quữ c nũi . Nguyên nhân chính là Bữ chính trữ Đợ ng Cũg Sữ n Việt Nam đã đợ t các dân tộc thiũ u sữ này đợ ng trữ c mọt sữ lữ a chữ n vữ quan đợ m và khuynh hữ đợ ng chính trữ . Vì đây là sữ tữ n vong cũa chính dân tộc hữ . Không đâu đợ n làm sao ! Khi núi rữ ng đợ c xem là thữ n thánh bữ cày nát , tâm linh cũa hữ đã bữ xúc phữ m . Bữ n làng cũa hữ đã bữ xóa sữ ch trên bữ n đợ Việt Nam , còn đâu là văn hóa đợ hữ cữ kết cữ ng đợ ng và di truyền cho thữ hữ sau !

Hũa thù này trút đợ vào Trung Cũg !

Không ! Vì Trung Cũg là ngũi "Trúng Thữ u" . Vữ y , kữ thù truyữ n kiữ p cũa hữ chính là Đợ ng Cũg Sữ n Việt Nam . Nữ u không muữ n nói là Ngũi Kinh .

Tữ c ngũi Việt Nam có câu "Muũi đợ lòng ai nữ y xót" . Có trữ i qua cữ m cữ nh như hữ , mữ i thữ u hiữ u hữ t và nên cữ n giúp đợ hữ . Và giúp đợ hữ nghĩa là cữ u văn dân tộc Việt Nam sữ m thoát khữ i hũa căn lữ thuữ c Đợ i Hán phữ đợ bữ c. Vữ c bành trữ đợ ng lánh chí m lãnh hữ i và lãnh thữ Việt Nam cũa Trung Cũg chữ c chữ n không đợ ng lữ i ngang đây , mà còn đợ xa hữ n trong kữ sách chí m đợ t di dân cũa chính quyữ n Bữ c Kinh . Cho nên , còn quan hữ vữ i Trung Cũg thì quữ c gia Việt Nam sữ bữ như đợ i hũa căn bữ n đợ i đây :

Môi Trữ đợ ng : Bữ tàn phá trữ m trữ ng là di căn trữ đợ ng kữ cũa bữ nh tữ t khi tiữ n hành khai thác Quữ ng và tinh chữ Bữ Xít . Đợ c biữ t sau khi hoàn tữ t , đợ t đại núi rữ ng Tây Nguyên sữ không đợ c hoàn thữ vì lữ lữ i làm ăn cữ u thữ cũa các nhà thữ u Trung Cũg . Hữ u quữ cũa các quữ c gia Châu Phi tữ ng có hữ p đợ ng vữ i Trung Cũg đã chữ ng minh đợ u này .

Phân Hóa Dân Tộc : Dữ i hình thữ c đợ u tữ kinh tữ đợ cũng cữ chí n lữ c lâu dài vữ quân sữ . Trung Cũg nữ m rõ sữ hữ n thù cũa các sữ c tộc miữ n núi đợ i vữ i Đợ ng Cũg Sữ n Việt Nam , nói chung là ngũi Kinh . Cữ c tình báo Hoa Nam sữ móc nũi vữ i các Làng Trữ đợ ng - Tữ c Trữ đợ ng đợ xây đợ ng lữ c lữ đợ ng , cung cữ p và hũa hữ n vữ i hữ như mữ mữ c đích mữ c cữ vữ đợ a lý và quyữ n lữ i

Hãy Nói Với Tây Nguyên Một Lời

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

chính trị và chính quyền đang thối, nếu đàn em công nhân Việt Nam ngang bằng không thì hành chính của Bắc Kinh. Nhưng các lái. Công nhân Việt Nam muốn đề bốp phong trào phản kháng của các tầng lớp thì cũng phải thông qua chính quyền Trung Cộng. Dĩ nhiên! Trung Cộng sẽ thành công trong kế hoạch này. Vì trải qua 34 năm dốt nát chính trị, các tầng lớp thì ở vùng cao chỉ biết đàn áp và có nguy cơ diệt vong. Nếu muốn tiến thì bắt buộc phải nhún nhường trước Trung Cộng. Xa hơn nữa! Có khi Nhóm đa số các tầng lớp này sẽ kết hợp lại để thành lập một Liên Minh Đoàn Kết để đòi Khu Tả Trị ngay giữa nước Việt Nam, và không chấp nhận có một đội quân "Khe Me Đen" và một đội quân Pôn Pốt thứ hai trong số đó để duy trì và củng cố Bắc Kinh! Vì xét cho cùng, các dân tầng lớp thì ở các chỗ không mất mát gì!

An Ninh Quốc Phòng :

1) Lãnh thổ của quốc gia Việt Nam sẽ bị mất thêm một vài trí chiến lược quan trọng. Đó là Hồi công Cam Ranh nếu Nga Xô hay Hoa Kỳ chiếm chấp trong khu vực hợp đồng thuê mướn của Việt Nam. Bởi lẽ! Khi việc khai thác và tinh chế nguyên liệu hoàn thành, thì việc chuyên chở sẽ không phải Trung Cộng không có con đường nào thuận tiện hơn bằng Thủy lộ. Vì thế, tính chiến lược theo đường chim bay trên biển để Việt Nam thì về thế Đak Nông- Lâm Đồng rất gần và thuận tiện với hải công Cam Ranh. Một vài trí chiến lược của quốc gia mà ngay cả Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng trong thời kỳ chiến tranh, và được Nga Xô thuê lại trong thời kỳ hậu chiến. Đến nay không ai biết! Trung Cộng đã và đang, hay sẽ chiếm được vài trí này trong các thế hệ tiếp nhận của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là điểm yếu về quan trọng mà chỉ có một nhóm người đi cướp bóc và nếm rõ. Vì xem sinh mệnh của đường bảo và tiến độ của quốc gia như tiến bộ túi.

2) Trong kế hoạch hợp đồng khai thác Quốc gia mới tại Tây Nguyên. Phía Trung Cộng có quyền tự quyết và tự lực của công nhân của mình vào làm việc, phần lớn thành phần công nhân này để thu được đội ngũ thanh niên nhập ngũ quân đội. Nhà nước Việt Nam không kiểm soát được là Công - Nông nhân thu nhập tủy hay là Hàng Quân Trung Quốc! hoặc là lực lượng xung phong, một thành phần bán quân sự, nghĩa là họ có thể lao động nhưng cũng có thể cầm súng chiến đấu khi có lệnh của thế lực cộng sản! Và để kể luật sinh hoạt đội sẽ trong lúc khai thác tài nguyên công nghiệp. Trung Cộng cần có sự bảo vệ an ninh, muốn để đội điếm này thì phải có quân đội và vũ khí. Sẽ bao nhiêu? Chắc chắn chính quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ không dám lên tiếng về vấn đề này! Nhưng vậy, việc khai thác Bô Xít vô tình hay cố ý đã hợp thức hóa cho quân đội Trung Cộng chiếm giữ một số điểm yếu trọng yếu trong vài trí quốc phòng của Việt Nam. Cũng thế điếm này. Các thành phần dân tầng lớp thì ở các Trung Cộng đào tạo quân sự và cung cấp vũ khí, và hoạt động trong tầm kiểm soát của Trung Cộng. Rất tiếc! Bộ Ba "Tam Đội Ch" của Cộng Sản Việt Nam là Mạnh- Trí- Dũng trong thời kỳ chiến tranh đang còn ăn chặn, nên đã không có kinh nghiệm về binh pháp này.

3) Rồi có thể trong tương lai xa . Bộ chính trị Cộng Sản Việt Nam sẽ nhún ra nguy cơ mất nước , và rà xét lại toàn bộ kế hoạch quân sự cũng như mối quan hệ ngoại giao với Trung Cộng trước áp lực gay gắt của dân chúng Việt Nam . Nếu muốn chờ đợi đến tận thì bước lòng Địch Cộng Sản Việt Nam phải lên tiếng đòi hỏi n lập trình chính trị dân tộc tính của mình như đã từng xảy ra vào năm 1979 . Nhưng đã muộn ! " Nước đã nhẩy lên bờ " . Vì , lập tức Trung Cộng sẽ dùng chiêng ngang tay Tây Nguyên đến Cam Ranh để chốt chốt đôi bên để Việt Nam , nghĩa là họ bắt gây "xung đột" của dân tộc việt nam . Một kế hoạch "hồ hơ , thóc thóc" đánh chiếm việt nam trong 31 ngày mới tiêu là Eo biển Thanh Hóa, mà trang mạng Sina.com đã loan tin trước đây như một hình thức "ném đá dò lòng Cuội" , để thăm dò công luận và giới quân sự cũng như quan điểm ngoại giao của Bộ chính trị Địch Cộng Sản Việt Nam . Một khác , hãy hình dung rằng , dân số của Trung Cộng đang bùng nổ và rơi vào tình trạng Trai thừa Gái thiếu , do hình thức thối nát mãi và kinh tế , thanh niên tráng đinh của Trung Cộng đổ xô đổ vào vùng đất bờ cõi ngang này , thông qua quan hệ Nam Trung- Bắc Việt thì khoảng 10-20 năm sau là vùng đất này sẽ tự nhiên biến thành của người Tàu , mà sẽ lãnh đạo tay hàng ngang đến hàng dọc , hay chính quyền tay trên xuống dưới để bù bù cho người Tàu , nghĩa là dải đất ngang của tổ quốc Việt Nam thành một khu vực của Trung Cộng . Người dân Bắc vào Nam hay ngược lại nếu vào khu vực này thì phải đóng lệ phí hay thuế thuế gì y tế phép tắc . Rồi dẫu dẫu xảy ra điếu này nếu người Việt Nam không chịu lên tiếng đòi tranh ! Có thể tạm thời tiên đoán và kết luận rằng . Đây là một kế hoạch chiến lược lâu dài khá tinh vi và thông minh và nghiên cứu . Bởi lẽ , giới phân tích tâm lý và quân sự của Trung Cộng đã nắm bắt được yếu tố tâm lý của người dân việt nam qua cuộc chiến tranh mang tính ý thức học . Tuy đã cầm đầu sau hơn 30 năm . Nhưng mối tình lập dân chúng thuộc miền Bắc và một số Tỉnh miền Trung chủ yếu dải đến Cam Ranh-Tây Nguyên , là vùng đất mà Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước đây kết luận là vùng "Xôi Đu" , nghĩa là dân chúng vùng này cũng có người tham gia theo Cộng Sản . Vì thế , không ít thì nhiều trong tương lai gần vẫn hóa Mac- Mao , dẫu dẫu đàng hóa và chinh phục , nhất là có sự phục thuộc thối nát của chính quyền Hà Nội . Nhưng tay Cam Ranh rơi vào Miền Nam , ý thức Chiến Cộng- Chiến Tàu khó thuộc phục thuộc , nhất là lập trình lập khoa bang- trí thức , và con cháu của họ được giáo dục đào tạo trong văn hóa- dân tộc- nhân bản và khai phóng . Chính sách Hán Hóa của Trung Cộng sẽ bắt chiến đấu mãi mãi . Tuy nhiên , phần đất miền Nam này cũng không gì khó khăn trong chính sách bành trướng của họ . Bởi vì phía Tây Nam đang tiếp giáp với Campuchia , một quốc gia đang phục thuộc nhiều vào Hà Nội và Bắc Kinh . Giới lãnh trên đây chủ yếu là một số tiên đoán , một số nhân lo ngại ngày nay đang cố gắng sống trong "Thế Giới Phẳng" . Nhưng tiên đoán này có thể trở thành sự thật . Nếu chính quyền cộng sản việt nam không chịu sớm thức tỉnh và về chính nghĩa của dân tộc.

Vì sao Trung Cộng muốn chiếm lãnh hải Hoàng Sa- Trường Sa và nay là Tây Nguyên của Việt Nam ?

Là con dân nước Việt . Hãy xem xét lại mối quan hệ Việt- Trung để thấy họ sẽ Lợi-Hại thế nào !

Hãy Nói Về Tây Nguyên Mới Lại

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

Căn cứ theo chi tiết dài lịch sử . Xét riêng :

1) Lịch sử Trung Hoa chúng mình tham vọng bành trướng mà các dân tộc Môn-Hời-Mông-Tạng đứng lên xâm lăng và đứng hóa thành Trung Cộng ngày nay. Là cứ cứ a h đang trướng trướng cho đi m này . Vì thế Việt Nam là đi m nóng mà các nhà chí n lịch Trung Cộng phải cấn đấn , đứng th c hi n m ng bá ch trên phướng di n kinh tế và quân sự . Và xa h n n a là k sách di dân khi dân sự ngày m t bùng nổ .

2) Các m t Đông-Tây-B c c a Trung Cộng đứng lên b t kín b i các đứng mình c a Hoa K và các C ng qu c. Ngo i tr h ng Nam là Việt Nam đang thân Cộng. Cho nên , ki m ch Việt nam càng lâu càng có lợi , n u có th đứng hóa hay chí m gi thì càng tốt cho công vi c chinh ph c Đông Nam Á nói chung .

3) Tr i qua nhi u Tri u Đ i c a Trung Hoa cũng nh lịch sử c n đ i cho th y riêng . H ch bi t xâm lịch Việt Nam , nh ng đứng th t b i .Không th cho riêng . Đây là m i quan h h u ngh -anh em vì "Môi h Răng lịch" . Hoàn toàn sai . Vì lịch th nh t "Môi h " vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 ,thì Trung Cộng d y cho Việt Nam m t bài h c b ng cách tàn phá 6 tỉnh biên gi i . Lịch th hai "Môi h " thì Việt Nam b m t Hoàng Sa .

4) Ti p t c quan h v i Trung Cộng thì c ch chính tr c a Việt Nam còn b ph thu c . Và còn b phá ho i , phong t a qua nhi u m t nh kinh tế -giáo d c và quân sự . Nh ng b nh t xu t phát nh b nh Sa, hay các b nh t Súc v t . Có th đ t gi đ nh là đã xu t phát t vũ khí môi sinh c a Trung Cộng phát ra .

5) Ti p t c quan h v i Trung Cộng thì ch đ đ c tài v n t n t i , và nguy c v i t nam b m t n c , hay Việt T c b Hán hóa , ho c b tiêu di t trong trướng lai xa . B ng ch ng các qu c gia nh : Tây Tạng -Cao Miên-Mi n Đ i n-Darfur đứng lên th m h tàn sát do chính quy n Trung Cộng đứng nên và sai b o .

6) Các qu c gia nh Nga-Aán đ -Pakistan-Népal-Mông C đứng lên là láng gi ng . Nh ng Trung Cộng không th hà hi p b t n t . Vì các qu c gia này có c ch chính tr dân ch và quan đi m đ c lịch . Ch có Cộng Sản Việt Nam ch p nh n th n ph c đ làm giàu cho m t Nhóm lãnh

đo.

7) Tiếp tục quan hệ với Trung Cộng, thì trong tương lai xa. Giai Công- Nông-Người nhân và Trí thức Việt nam sẽ bị mất hết công ăn việc làm, vì chính sách di dân qua con đường thông mại. Bị ngưng trệ tại quê nhà Lào đã có Địch khu thông mại người Tàu, hay là Hội Phòng-Đà Nẵng-Sài Gòn hiện nay. Hiện tương xây dựng Địch khu người Tàu sẽ trở thành Việt Địch Loang trên toàn đất nước Việt Nam. Là một hiểm họa cho tương lai về mặt An ninh- Kinh tế và Quốc Phòng. Vì chính những Địch khu này sẽ là hàng rào cản trở phát triển. Khi người Tàu thành lập Bang-Hội như vùng Chư Lưn-Sài Gòn trong thời Địch Nhật và Địch Nhật của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Nguyễn hiện nay! Chính những Địch khu của người Tàu sẽ trở thành "Núi Bút Xuất. Người Bút Nhật", rồi phù hợp cho Công an ninh tình báo Hoa Nam hoạt động. Đi đi u khi nào, không chấp và thao túng mọi mặt của Việt Nam trong tương lai.

Tất cả chúng ta của lịch sử thì Công chí Kim đầu minh chúng rằng: Quốc Gia Việt Nam luôn luôn bị đe dọa trước họa xâm lăng từ Phương Bắc. Những rết rết, chấp nhận những không phải là đường lối tốt nhất để: Giai Nổi. Với Địch lý thu nhập tiến. Phong thái hài hòa. Giang sơn thặng nhứt. Chí nhân quần chúng. Tất cả sẽ u tú đó. Cho phép con dân Việt Nam khí khái can đảm kháng địch rằng: Trung Cộng của Việt Nam chấp Việt Nam không của Trung Cộng. Nếu mưu bang giao trên tình hữu nghị, song phương có lợi song phương. Địch bào Việt Nam luôn luôn tôn trọng nhân dân Trung Hoa. Những quy tắc không chấp nhận tham vọng bất chính của Địch Cộng Sản Trung Quốc. ."

Thưa Bà n đức!

Chuyện Quốc gia cũng như chuyện nhà của mọi chúng ta. Khi mà Địch gia đình Việt Nam đã chấp nhận nhứt, chấp thu tương chấp u khó để hòa bình chung sống với cộng đồng láng giềng. Những người hàng xóm của chúng ta suốt đời người người, cộng y mưu nh hiếp y, mưu toan rình rập, lúc nào cũng chấp tình tìm cách nhứt hàng rào để lén lút dành tài. Thì liệu rằng tương lai của Địch gia đình Việt Nam rồi sẽ ra sao!

- Sẽ nhận nhận có mang lợi sẽ suy vong không?

- Hay, Công đất mọi quan hệ bất công này là sẽ đem lợi sẽ trở về cho quê nhà?

Hãy Nói Với Tây Nguyên Một Lời

Tác Giả: Nguyễn Duy Thành

Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:39

Tổ quốc Việt Nam Tôi hay Vong !

Dân tộc Việt Nam Suy hay Thôn !

Tôi t c nh vào ng i lãnh đ o Qu c gia . Nh ng chính quy n C ng S n Vi t Nam đã ng m ng m bán Qu c gia cho ng i hàng xóm . V y . B n đ c là thành viên trong Đ i gia đình Vi t Nam suy nghĩ nh th nào ? và s làm gì ?

Nhân Tháng Tôi đen . Nh i ánh m t bu n c a Chú Lính năm x a ph i r i Tây Nguyên . Có th ánh m t bu n đó cũng ch bu n thay cho g n Hai M i Tri u ng i Mi n Nam . Nh ng nh ng ánh m t bu n c a ng i dân thi u s i Tây Nguyên hôm nay s báo hi u m t đ i h a đ n v i m t dân t c . Dân t c Vi t Nam .